

แก้วพรบ.บัตรทองมุ่งปลดล็อกตีความ'ใช้จ่ายรายหัว'

สาธารณสุข ● แก้ว พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 2 ชุด ปรับปรุงข้อกำหนด. ปลดล็อกการตีความ "ค่าใช้จ่ายรายหัว" ขยายไปถึงการรวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าตอบแทนบุคลากรได้

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า ได้รับรายงานว่าขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด โดยมี ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา และ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวะพลา เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ ซึ่งขณะนี้หลายฝ่ายนำเรื่อง สปสช.ไปยุ่งกับการเมือง ซึ่ง สธ.และ สปสช.ไม่ได้มีการยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ตั้งแต่ปี 2556-2561 งบประมาณบัตรทองเพิ่มขึ้นตลอด ตนย้ำเสมอว่า แม้ว่างบประมาณจะไม่ได้ตามที่ขอทั้งหมด แต่ประชาชนไม่ได้รับสิทธิ์ที่น้อยกว่าเดิม ยังได้เท่าเดิม ซึ่งการของบอื่นๆ ก็ไม่ได้ตามที่ขอเช่นกัน หากได้หมดก็หมายถึงเกินกว่างบของทั้งประเทศเท่าตัว ดังนั้น ขอให้ทำความเข้าใจความจริงมาพูดคุยกัน หากจะพูดเพื่อความแตกแยก

ไม่มีประโยชน์อะไร รัฐบาลชุดนี้มีเป้าหมายเพื่อประชาชนเป็นหลักอยู่แล้ว ทั้งนี้ ได้มีการทำความเข้าใจกับทาง ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา แล้ว แต่ละฝ่ายทราบข้อมูลของกันมากขึ้น

ด้านแหล่งข่าว สธ.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ว่า คณะอนุกรรมการที่มี 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ให้ไปตีความเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมี นพ.เสรี ตู้จินดา เป็นหัวหน้าชุด และชุดที่ 2 พิจารณาประเด็นที่มีการเสนอเข้ามาว่าควรปรับเปลี่ยนอย่างไร โดยเน้นไปที่ประเด็นที่หลายฝ่ายยังเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะมีการทำประชาพิจารณ์กับทุกภาคส่วน ก่อนมีการสรุปและเสนอต่อ รมว. สธ.ภายใน 6 เดือน หลังจากนั้นจะเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาปรับแก้กฎหมายต่อไป

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า จากการที่อนุกรรมการทั้ง 2 ชุดได้มีการประชุมแยกชุดละ 1 ครั้ง และประชุมร่วมกัน 1 ครั้ง เบื้องต้นเห็นพ้องกันว่า ต้อง

มีการปรับเปลี่ยนเรื่องที่ คสช.และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดึงมา คือ 1.การปลดล็อกค่าใช้จ่ายรายหัวในโรงพยาบาลรัฐ ที่ พ.ร.บ.ฉบับเดิมอนุญาตให้ใช้ในตัวบุคคลเท่านั้น ซึ่งเห็นว่ายังตีความแคบอยู่ โดยจะมีการปรับให้นำไปใช้ในส่วนอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบได้ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าตอบแทนบุคลากรต่างๆ และ 2.ให้สามารถนำเงินไปใช้ในการส่งเสริมโครงการป้องกันโรคขององค์กรอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่างๆ ได้ ทั้งนี้ยังไม่ชี้ชัด อยู่ระหว่างการพูดคุยกันอยู่ คณะกรรมการฯ ได้ลงมติมอบให้นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าต่างๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้ติดต่อไปยัง นพ.มรุต สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการปรับแก้ กม.ต่างๆ ได้รับคำตอบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือปรับแก้ พ.ร.บ.ดังกล่าว ยังไม่มีอะไรแน่ชัด จะทำเอกสารเผยแพร่ในภายหลัง.